



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม และประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีผู้สมัครสอบ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๗๙ ราย ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ประมวลผลคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม ข้อ ๘.๑ กำหนดว่า “กำหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน ซึ่งผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาค ข. จะต้องได้คะแนนภาค ข. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐” มีจำนวน ๘๑๗ ราย ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม

โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ เรียงตามเลขประจำตัวสอบ ตามแนบท้ายประกาศนี้

๒. การยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ให้ผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ยื่นเอกสาร ตามแนบท้ายประกาศนี้

โดยให้...

โดยให้ส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ตามวิธีการ ดังนี้

๑) กรณีเดินทางมาส่งด้วยตนเอง ให้ส่ง ณ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๔ อาคารศาลอาญา ภายในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.) ซึ่งจะยึดวันลงทะเบียนรับเอกสาร ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นหลัก โดยให้เจ้าหน้าที่ของเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และวงเล็บที่ มุมของด้านล่างขวาว่า “(สอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)” หรือ

๒) กรณีส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ให้ส่งไปยังสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ภายใน วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะยึดวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นหลัก โดยให้เจ้าหน้าที่ของ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น ๔ อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โดยให้วงเล็บมุมของด้านล่างขวาว่า “(สอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)”

ในการจัดส่งเอกสารหากพ้นระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อ ๑) และ ๒) จะถูกตัดสิทธิ ไม่ได้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

อนึ่ง ผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันจริง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สอบ เช่น คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือ ตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิหรือเอกสารหลักฐานซึ่งผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ นำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม ประกาศ การส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกินกำหนดระยะเวลา การไม่ลงลายมือชื่อในใบสมัคร การชำระค่าสมัครสอบ หรือกรณีอื่น ๆ สำนักงานศาลยุติธรรมจะถือว่าผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ เป็นผู้ ที่ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมจะไม่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ นอกจากนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ รายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ รายนั้นเป็นผู้ที่ ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านฯ ดังกล่าว หากส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกินกำหนด ระยะเวลา หรือไม่ลงลายมือชื่อในใบสมัครหรือกรอกเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ (ที่เป็นสาระสำคัญ) ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบภาค ค. (มติ ก.ศ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

๓. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ดังกล่าวข้างต้น จะยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานฯ

ดังกล่าว...

ดังกล่าวก่อน ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์มาพร้อมกับต้นฉบับใบสมัคร เท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ทราบทางเว็บไซต์ www.op.coj.go.th และ www.coj.go.th และ <https://op.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายบุญณพัฒน์ มหาสิทธิ์ตระกูล)
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการ